

# -ตัวอย่าง-

## นางสาวอรุณี ไชยวงศ์

ประเภท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

อายุ ๔๑ ปี

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ  
เขตคูสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๕๐๓๒๑๐

การศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ

### เกียรติคุณ

นางสาวอรุณี ไชยวงศ์ มีพี่น้องรวม ๒ คน เป็นบุตรสาวคนที่ ๒ คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัว ๑.๔ กิโลกรัม ทำให้บกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ยังเล็ก เรียนมาโดยไม่มีเครื่องช่วยฟัง แต่ก็เรียนจนสำเร็จระดับปริญญาโท ปัจจุบันเป็นโรคไทรอยด์ต่ำ ความดันต่ำ โรคทางสมอง เช่าหอพักอยู่คนเดียวในกรุงเทพฯ แม้จะไม่ได้ค่าเช่าบ้าน และเงินเดือนจะน้อยและมีรายจ่ายส่วนตัวสูงเพราะต้องดูแลตัวเอง เรื่องเครื่องช่วยฟังและการรักษาพยาบาล และอยู่ในเมืองหลวง แต่ก็ส่งเงินให้มารดาตลอด รวมทั้งโอนเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีที่มีชื่อบิดา มารดาด้วยกัน วันหยุดยาวก็จะกลับบ้านไปดูแลบิดาซึ่งพิการใช้ไม้เท้าสี่ขาเดิน และมารดาซึ่งชรา มาพักอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพฯ บ้าง กลับบ้านต่างจังหวัดบ้าง ครั้งหนึ่งมารดาปวดฟันมากรักษาที่ต่างจังหวัดไม่ได้แล้ว จึงพามารักษาที่กรุงเทพฯ แพทย์ให้ถอนฟันแปลซี่ และทำฟันปลอมให้ ทั้งๆที่ตอนนั้นตนเองเริ่มป่วยเป็นโรคทางสมอง มึนงง ง่วงนอนตลอดเวลา แต่ก็อดทนดูแลและจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้มารดาจนสำเร็จ มารดาบ่นบ่อย จึงพาไปตรวจรักษา และครั้งหนึ่งมารดาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ และอาเจียน กระทั่งหัน จึงรีบพาไปที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล แพทย์ฉีดยาขยายหลอดเลือด ก็เฝ้าดูแลจนมารดาปลอดภัย เมื่อมารดาโทรมาบอกว่าตาเริ่มมีอาการต้อกระจก ก็ประสานญาติให้ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลตาที่ดีที่สุดในพื้นที่ ซึ่งค่าใช้จ่ายนางสาวอรุณี เป็นผู้ดูแลทั้งหมด มารดาปวดได้หู คิดว่าตัวเองเป็นคางทูมมาตั้งแต่สาว ๆ เอายุหม่อมทามาตลอด จนวันหนึ่งปวดหูมาก จึงพามารดาไปพบแพทย์หู คอ จมูก หมอให้ยามาหยอดละลายไขหู จึงหายปวดตั้งแต่ตอนนั้น เป็นต้นมา จึงขอให้คุณหมอมองตรวจให้ละเอียด คุณหมอมองจึงให้ยาพ่นจมูกมาอีก บอกว่าจมูกตีบ มารดาจึงหายใจโล่งตั้งแต่ตอนนั้น เป็นต้นมา นางสาวอรุณี ได้ให้เงินมารดาไว้ใช้จ่าย และได้ซื้อเสื้อผ้า ข้าวสาร ของใช้ให้มารดาเสมอ พาไปทานของอร่อยๆ พาไปทำบุญ ซื้อเครื่องเล่นซีดีไว้ให้คุณและฟังธรรมะ

นางสาวอรุณี ประพฤติปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของมารดามาโดยตลอด ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้จะบกพร่องทางการได้ยินและไม่มีเครื่องช่วยฟัง ก็สามารถศึกษาจนจบปริญญาโท สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว ประพฤติตนเป็นคนดี ขยัน หมั่นเพียร สนใจธรรมะ ชอบทำบุญ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอยู่เสมอตามกำลังความสามารถที่ทำได้

จากประวัติและคุณสมบัติของ นางสาวอรุณี ไชยวงศ์ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทียิ่งสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

